

ย่า"สุนทร"ไม่ผิด กลับครูสภาได้

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.พ. 2558

ครูสภาส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น อ.ก.ค.ศ.สพป.ให้ อ.ก.ค.ศ.คัดเลือก แจงที่ประชุมรับทราบกรณี **สุนทร** กรรมการครูสภาลาออกหลังมีชื่อเกี่ยวของทุจริต ย่าหากผลสอบไม่ผิดจะมีการพิจารณากลับตำแหน่ง

นายไพฑูรย์ สิ้นลารัตน์ ประธานคณะกรรมการครูสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการครูสภาว่า ที่ประชุมได้มีการรับทราบกรณีที่นายสุนทร ประเสริฐรัตน์ กรรมการครูสภา ตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา สายผู้แทนครู ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการครูสภา หลังจากที่มีรายชื่อเขาไปเกี่ยวของกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนครูสภา เพื่อเขาไปเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 169 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ต้นสังกัดคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการทางวินัย โดยนายสุนทรได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการครูสภา ก็เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ทำหน้าที่ผู้แทนครู ซึ่งจะต้องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่สำคัญจะใดเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่สง่างามของคณะกรรมการครูสภา อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนเสร็จสิ้นและผลออกมาประการใดก็พร้อมจะรับผิดชอบ แต่ถาขอกกล่าวหาไม่เป็นความจริงก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะขอให้ผู้เกี่ยวข้องคืนความเป็นธรรม หรือจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป ทั้งนี้ ตนถือว่ากรณีที่นายสุนทรลาออกเป็นการแสดงสปิริตที่ดี ส่วนกรรมการครูสภาที่ถูกกล่าวหาอีก 3 คนนั้นยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้

นายไพฑูรย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้อนุกรรมการสรรหา กลับกรอง และคัดเลือกของครูสภา ได้จัดส่งรายชื่อผู้แทนครูสภาที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อ.ก.ค.ศ.สพป. ให้อนุกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปแล้ว คาดว่า อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ชุดดังกล่าวจะสามารถพิจารณาและเสนอรายชื่อเพื่อให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาได้ในการประชุมถัดต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะประธานคณะกรรมการครูสภา ต้องขอภัยในความลาซาในการสรรหา กลับกรอง และคัดเลือกผู้แทนครูสภาเพื่อเขาไปเป็น อ.ก.ค.ศ.สพป. แต่ความลาซาที่เกิดขึ้นก็เพื่อต้องการตรวจสอบและดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ครูสภาจะสรุปเรื่องราวดังกล่าวเพื่อรายงานให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ได้ทราบต่อไป สำหรับการดำเนินการทางวินัยกับกรรมการครูสภาที่ถูกกล่าวหาว่าเขาไปเกี่ยวของในการหาผลประโยชน์จากการสรรหา กลับกรอง และคัดเลือกผู้แทนครูสภาเขาไปเป็น อ.ก.ค.ศ.สพป. จำนวน 4 รายนั้น ขณะนี้ครูสภาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดเสนอไปยังต้นสังกัด ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้า เพราะต้องมีความรอบคอบ ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องของขอกฎหมาย ส่วนกรณีที่ครูสภาต้องตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมขึ้นมาตรวจสอบกรรมการครูสภาที่ถูกกล่าวหาทั้ง 4 รายนั้น อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการ หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วบอร์ดครูสภามีมติให้ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนรายงานให้ที่ประชุมครูสภาได้ทราบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป